

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินราชพัสดุจังหวัดบึงพระบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุบรรณ รุนพงษ์	ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน		
๒	นายหงษ์รัตน์ โนนกลาง	กรรมการแปรรูปที่ดิน		
๓	นายร่วม โนนกลาง	กรรมการแปรรูปที่ดิน		
๔	นายกฤษฎาภรณ์ เมืองจันทร์	กรรมการแปรรูปที่ดิน		
๕	นายเทอดศักดิ์ ศรีโคม	กรรมการแปรรูปที่ดิน		
๖	นายมิตร ศรีสมพร	กรรมการแปรรูปที่ดิน		
๗	นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง	เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยชนะนารถ ชันติวงษ์	นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์		
๒	นายเทศ มะเตือ	รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์		
๓	นางประจวบ สิงห์ชญา	รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์		
๔	นายบุญเลิศ เมืองจันทร์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์		
๕	นางสาวเมืองทอง บุปผา	ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์		
๖	นายวิษุทธิ์พงศ์ ผู้มีสัตย์	รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นางแก้วสุริยา แสนอุบล	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นางสาวณิชาภา เมืองจันทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๙	นางสาวณัฐริดา ไชยโคตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		
๑๐	นางไพรินทร์ กรกัน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๑	นางสุธาทิพย์ จันทะศิลา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการคณะกรรมการ นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเรียน ท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระ การประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประธานคณะกรรมการ สุบรรณ รุนพงษ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วโดยพร้อมเพรียงกันครับ

ที่ประชุม ไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุม คณะกรรมการแปร ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่อย่างใด

ประธานคณะกรรมการ สุบรรณ รุนพงษ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมเรียบร้อยแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงฉันท ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ ๗ เสียง : ไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านใดไม่ เห็นชอบ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เลขานุการสภา นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่านครับ มีท่านคณะกรรมการท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เลขานุการสภา นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ

ท่านคณะกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน ท่านใดเห็นชอบให้ นายสุบรรณ รุนพงษ์ เป็นประธาน กรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ นายสุบรรณ รุนพงษ์ เป็นประธาน กรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง (เห็นชอบให้รับรอง ๖ เสียง : งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา : ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ)

๓.๒ พิจารณาเลือกเลขานุการกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขานุการสภา นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน กระผมขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้ง ให้มีผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ขอเรียนเชิญครับ

กรรมการแปรรูปจัด นายเทอดศักดิ์ ศรีโถม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต ๒ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เป็นเลขานุการ กรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ

ผู้รับรอง นายมิตร ศรีสมพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต ๒ (กรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) และ นายกฤษฎาภรณ์ เมืองจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต ๒ (กรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

เลขานุการสภา นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรรูปจัดสร้างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่านครับ มีท่านคณะกรรมการท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เลขานุการสภา

นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ

ท่านคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน ท่านใดเห็นชอบให้ นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เป็นเลขานุการกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เป็นเลขานุการกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง (เห็นชอบให้รับรอง ๖ เสียง : งดออกเสียง ๑ เสียง คือ เลขานุการสภา : ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ)

เลขานุการสภา

นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน กระผมขอสรุปตำแหน่งคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายสุบรรณ รุนพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศ
๒. นายหงษ์รัตน์ โนนกลาง กรรมการแปรรูปดีรั่างเทศ
๓. นายร่วม โนนกลาง กรรมการแปรรูปดีรั่างเทศ
๔. นายกฤษฎาภรณ์ เมืองจันทร์ กรรมการแปรรูปดีรั่างเทศ
๕. นายเทอดศักดิ์ ศิริโถม กรรมการแปรรูปดีรั่างเทศ
๖. นายมิตร ศรีสมพร กรรมการแปรรูปดีรั่างเทศ
๗. นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน้าที่พิจารณาคำขอแปรรูปดีรั่างเทศจากที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์มีความประสงค์จะแปรรูปดีรั่างเทศ

๓.๓ พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งต่อไป

เลขานุการสภา

นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดเวลาการยื่นคำขอแปรรูปดีรั่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ วัน (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. นั้น

เมื่อครบ...

เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องมีการประชุมพิจารณาคำขอแปรญัตติที่มีผู้ยื่นเข้ามา ดังนั้น กระผมขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้เสนอกำหนดวันประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งต่อไป ให้มีผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ขอเรียนเชิญครับ

กรรมการแปรญัตติ

นายมิตร ศรีสมพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต ๒ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน เนื่องจากกำหนดเวลาการยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ วัน (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น. นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติดังกล่าว นอกจากจำเป็นต้องกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งต่อไป แล้วยังคงขอเชิญผู้ยื่นคำขอแปรญัตติมาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกด้วย ซึ่งควรจะเชิญล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งต่อไป ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอให้กำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งเสนอกำหนดให้ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นวันส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้ยื่นคำขอแปรญัตติ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ครับ

ผู้รับรอง

นายร่วม โนนกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต ๑
(กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
และ นายเทิดศักดิ์ ศรีโหม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขต ๒
(กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

เลขานุการสภา

นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่านครับ มีท่านคณะกรรมการท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เลขานุการสภา

นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ

ท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน ท่านใดเห็นชอบ ให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป พร้อมทั้ง กำหนดให้ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นวันส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้ยื่นคำขอแปรญัตติ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป พร้อมทั้ง กำหนดให้ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นวันส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ผู้ยื่นคำขอแปรรูปที่ดิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๗ เสียง : ไม่เห็นชอบ - เสียง


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


เลขานุการสภา นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรียนท่านคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน การดำเนินการประชุมได้ดำเนินการมาจนถึงวาระที่อื่น ๆ ท่านคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกท่าน มีท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ


ที่ประชุม ไม่มีท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด


เลขานุการสภา นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ และขอปิดการประชุมครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง)
เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายหงษ์ธนต์ โนนกลาง)
กรรมการแปรรูปที่ดิน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายร่วม โนนกลาง)
กรรมการแปรรูปที่ดิน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกฤษฎาภรณ์ เมืองจันทร์)
กรรมการแปรรูปที่ดิน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(สุพรรณ รุนพงษ์)
ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน